

ด่วนที่สุด

ที่ อต ๐๐๒๓.๓/ ๕๕๕๓



ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์
ถนนประชานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสภาพอ่างเก็บน้ำฝายโปรดและอาคารระบายน้ำล้นเพื่อขอรับการออกแบบและสนับสนุน
การปรับปรุงซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

เรียน นายอำเภอปากท่า

อ้างถึง หนังสืออำเภอปากท่า ที่ อต ๐๗๑๘.๑/๐๒๘๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๕๓๔๕
ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ อำเภอปากท่ารายงาน ว่า อ่างเก็บน้ำฝายโปรด เป็นอ่างเก็บน้ำที่กักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภค
บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ โดยมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น ๔๕๐ ไร่ และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ สภาพ
ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะบริเวณอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) อ่างฝายโปรดชำรุดเสียหายถูกน้ำ
กัดเซาะได้ฐานรากพนังพื้นแตกชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความเสี่ยงต่อปริมาณน้ำไหล
ล้นข้ามสันเขื่อน เมื่อโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วแจ้งว่า ไม่สามารถ
ตั้งงบประมาณซ่อมแซมช่วยเหลือได้ โดยอ้างเหตุผลว่าได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านเสี้ยวแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวไม่มีงบประมาณและศักยภาพเพียงพอ ที่จะดำเนินการ
ตั้งงบประมาณรวมถึงการออกแบบประมาณการปรับปรุงแก้ไขได้และบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำและอาคาร
ระบายน้ำล้นดังกล่าว เคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ และหมดอายุ
เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ โดยในขณะนี้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ได้ดำเนินการเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำฝายโปรดและอาคารระบายน้ำล้น เนื่องจาก
เป็นโครงการที่เกินศักยภาพในด้านงบประมาณและด้านการออกแบบในเชิงวิศวกรรม จึงขอรายงาน
ความเสียหายอ่างเก็บน้ำฝายโปรดและอาคารระบายน้ำล้นเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือซึ่งหากปล่อย
ไว้นานอาจจะเกิดการกัดเซาะตัวอ่างทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำฝายโปรดได้

จังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ไม่ได้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด หากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว มีความจำเป็น จะจัดทำโครงการดังกล่าว อาจพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนซึ่งขณะนี้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ทำการเปิดระบบ (Thai Water Plan : TWP) เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประสงค์จะเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ โดยเปิดระบบตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกแผนงานโครงการดังกล่าว และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะได้ใช้พิจารณาดำเนินการขอรับการสนับสนุน งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวจะดำเนินโครงการดังกล่าว ให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว พิจารณาดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ TWP เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางต่อไปงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ได้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวให้ทราบล่วงหน้าอีกทางหนึ่งผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสหวิช อภิชัยวิศรตุกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓

ผู้ประสาน นางสาวทิพย์ภววรรณ ทาหาญ

โทรศัพท์หมายเลข ๐๙ ๓๖๙๗ ๑๐๒๘



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/๕๓๕๕

๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสภาพอ่างเก็บน้ำผาโปกต์และอาคารระบายน้ำล้นเพื่อขอรับการออกแบบและสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

อ้างถึง สำเนาหนังสือจังหวัดอุดรธานี ด่วนที่สุด ที่ ๐๓๒๓.๓/๑๒๗๑ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ตามที่ จังหวัดอุดรธานีรายงาน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อ่างเก็บน้ำผาโปกต์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอปากท่า จังหวัดอุดรธานี บริเวณพิกัด ละติจูด ๑๗.๙๕๑๕๕๒ ลองจิจูด ๑๐๐.๘๓๑๒๒๙ เป็นอ่างเก็บน้ำที่กักเก็บน้ำไว้เพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ โดยมีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น ๔๕๐ ไร่ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ได้รับการถ่ายโอนจากกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ และสภาพปัจจุบันชำรุดทรุดโทรม โดยเฉพาะบริเวณอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) อ่างผาโปกต์ชำรุดเสียหาย ถูกน้ำกัดเซาะได้ฐานรากผนังพื้นแตกชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีความเสี่ยงต่อปริมาณน้ำไหลล้นข้ามสันเขื่อน อาจเกิดการกัดเซาะตัวอ่างทำให้เกิดผลกระทบต่อตัวอ่างได้ และอาจเกิดอันตรายที่มีอาจคาดหมายได้ นอกเหนือจากความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรที่เคยได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำอุปโภค บริโภคอยู่เดิม ประกอบกับเมื่อโครงการชลประทานอุดรธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วแจ้งว่า ไม่สามารถตั้งงบประมาณซ่อมแซมช่วยเหลือได้ โดยอ้างเหตุผลว่าได้ถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวไม่มีงบประมาณและศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการตั้งงบประมาณรวมถึงการออกแบบประมาณการปรับปรุงแก้ไขได้และบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำ และอาคารระบายน้ำล้นดังกล่าว เคยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ และหมดอายุเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยในขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ได้ดำเนินการเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่กับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ซึ่งจังหวัดอุดรธานีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวไม่สามารถดำเนินการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำผาโปกต์และอาคารระบายน้ำล้น เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพในด้านงบประมาณและด้านการออกแบบในเชิงวิศวกรรม จึงขอรายงานความเสียหายอ่างเก็บน้ำผาโปกต์และอาคารระบายน้ำล้นเพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือซึ่งหากปล่อยไว้นาน อาจเกิดการกัดเซาะตัวอ่าง ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของอ่างเก็บน้ำผาโปกต์ได้ นั้น

๑๐ (ที่จริง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว ไม่ได้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่อย่างใด หากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวมีความจำเป็น จะจัดทำโครงการดังกล่าว อาจพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

/ ซึ่งขณะนี้...

ซึ่งขณะนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ทำการเปิดระบบ (Thai Water Plan : TWP) เพื่อให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์จะเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๗ และการเก็บกักน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๗/๒๕๖๘ โดยเปิดระบบตั้งแต่วันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกแผนงาน
โครงการดังกล่าวและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะได้ใช้พิจารณาดำเนินการขอรับการสนับสนุน งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น หากองค์กรบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยวจะดำเนินโครงการ
ดังกล่าว ให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว พิจารณาดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในระบบ TWP
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบกลางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๔ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นายธารเกษม เหวนอก โทร ๐๘๓-๐๘๓-๙๖๓๙